

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo.

* Sáng ngày 1/7, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về báo cáo tổng hợp kết quả giải trình của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì chỉ số thành phần năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 và báo cáo giải trình chỉ số PCI của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Dự họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Thời gian qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là dịch Covid-19 nhưng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của trung ương và tỉnh trong đó chú trọng cao cho việc chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Chính vì thế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và tăng trưởng khá. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,68% (cao hơn bình quân chung cả nước, xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố), 6 tháng đầu năm 2022 tăng 9,49% (xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố). Năm 2021, toàn tỉnh đã thu hút được 89 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 20.041 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2022 thu hút được 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 14.497 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, năm 2021 chỉ số PCI của tỉnh có sự sụt giảm cả về điểm số và thứ hạng. Cùng với việc giải trình về việc giảm thứ hạng chỉ số PCI và điểm của các chỉ số thành phần, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu một số giải pháp nhằm cải thiện thứ hạng PCI như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ

đạo, điều hành góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại đơn vị, địa phương; thực hiện quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài chính; thực hiện có hiệu quả công tác thu hút và xúc tiến đầu tư; tiếp tục rà soát để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh...

Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất với các giải pháp chủ yếu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu để cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đồng thời cải thiện thứ hạng PCI và điểm của các chỉ số thành phần trong thời gian tới. Đó là tập trung cao cho công tác tuyên truyền, trong đó chú ý tuyên truyền cả công tác phòng ngừa các vi phạm pháp luật và phòng ngừa tội phạm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan chủ trì về chỉ số thành phần và công tác cán bộ; thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác cải cách hành chính; tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực về đất đai, tài chính; xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển, tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, ngành trung ương để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021, chỉ số PCI chưa đáp ứng được yêu

cầu, kỳ vọng của tỉnh, chính vì thế việc xây dựng báo cáo giải trình là rất quan trọng nhằm làm rõ những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế và giải pháp của các sở, ban, ngành để nâng cao chỉ số PCI. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở chỉ số PCI năm 2021 để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, các sở, ngành liên quan tiếp tục phân tích, đánh giá từng chỉ số thành phần, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan làm giảm thứ hạng chỉ số PCI cũng như đối với từng chỉ số thành phần trên cơ sở đó có giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của đại biểu dự họp, hoàn chỉnh báo cáo, khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh văn bản chỉ đạo nhằm khắc phục các chỉ số thành phần bị giảm điểm và thứ hạng.

* Sáng ngày 1/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo tờ trình quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình và dự thảo tờ trình quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông quy định cụ thể mức chi cho công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; mức chi thanh toán cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ cho đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục là cốt cán của tỉnh cử đi tập huấn, bồi dưỡng tại các lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện. Quy định này không điều chỉnh đối với việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Theo dự thảo, quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh

Thái Bình năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau: cấp học mầm non và THCS là 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực thành thị và 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực nông thôn; cấp THPT 300.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực thành thị và 250.000 đồng/học sinh/tháng đối với khu vực nông thôn. Đối với giáo dục phổ thông, mức học phí học trực tuyến bằng mức học phí học trực tiếp và được thu tối đa 9 tháng/năm.

Dự thảo quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông quy định cụ thể mức chi cho công tác chuẩn bị và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng; mức chi thanh toán cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và mức chi hỗ trợ cho đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục là cốt cán của tỉnh cử đi tập huấn, bồi dưỡng tại các lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì thực hiện. Quy định này không điều chỉnh đối với việc tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục về sách giáo khoa do các nhà xuất bản thực hiện.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện các dự thảo tờ trình, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ký hợp tờ.

* Chiều ngày 1/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Văn tại khu công nghiệp Phúc Khánh và Công ty Cổ phần Dragonmats tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Dự họp có các đồng chí: Thượng tá Trần Văn

Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xí nghiệp Dệt Hồng Quân được UBND tỉnh cho thuê đất tại khu công nghiệp Phúc Khánh và tại phường Quang Trung, nay là phường Trần Hưng Đạo để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy dệt nhuộm, sản xuất, kinh doanh sợi, dệt may, in hoa khăn bông xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Xí nghiệp Dệt Hồng Quân đã thể chấp một số tài sản gắn liền với đất để vay vốn tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Do Xí nghiệp Dệt Hồng Quân không còn khả năng trả nợ vay, các ngân hàng đã khởi kiện ra tòa án. Tòa án các cấp đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm. Thực hiện các quyết định thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã thực hiện kê biên tài sản của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân tại khu công nghiệp Phúc Khánh và tại phường Quang Trung, nay là phường Trần Hưng Đạo để thi hành bản án và hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) để bán đấu giá tài sản kê biên. Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toan Văn và Công ty Cổ phần Dragonmats là các đơn vị trúng đấu giá, đã ký hợp đồng và nộp đủ tiền mua bán tài sản trúng đấu giá. Tuy nhiên, hiện 2 doanh nghiệp chưa được giao đất do còn một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến Xí nghiệp Dệt Hồng Quân cũng như một số thủ tục pháp lý.

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thu hồi toàn bộ diện tích đất của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân để giao đất cho các đơn vị trúng đấu giá, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố xác định những công trình hợp pháp trên diện tích đất của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân tại khu công nghiệp Phúc Khánh sau khi có quyết định thu hồi đất; UBND thành phố và Sở Xây dựng xác định tài sản hợp pháp trên diện tích đất của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân tại phường Trần Hưng Đạo; Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố và UBND thành phố phối hợp nắm chắc tình hình để vận động các cá nhân, tổ chức chấp hành đúng quy định của nhà nước, phối hợp bố trí lực lượng trong trường hợp phải cưỡng chế, thu hồi để bàn giao đất.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thống nhất nội dung chuẩn bị lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức cuộc họp với một số sở, ngành triển khai nội dung chuẩn bị lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ dự kiến diễn ra sáng ngày 26/7. Thông qua lễ kỷ niệm nhằm ghi nhận, tôn vinh công lao, sự đóng góp, hy sinh của người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại cuộc họp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo chi tiết nội dung lễ kỷ niệm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm; chương trình văn nghệ, phim tài liệu, số báo đặc biệt phát hành tại lễ kỷ niệm, công tác chuẩn bị cho trao thưởng... Để lễ kỷ niệm diễn ra trong trang trọng, chu đáo, hiệu quả, nội dung thiết thực, mang tính giáo dục cao, cùng với việc tập trung triển khai các nội dung diễn ra tại lễ kỷ niệm, các đại biểu tham gia góp ý về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống, dịch Covid-19, công tác thẩm định, khen thưởng người có công tiêu biểu.

Gần 1.000 người có công được điều dưỡng tập trung

Sau thời gian dài dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc điều dưỡng tập trung cho người có công tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công tỉnh phải tạm hoãn. Từ đầu tháng 5/2022, việc điều dưỡng tập trung cho người có công đã được tổ chức trở lại. Tính đến cuối tháng 6/2022, Trung tâm đã tổ chức điều dưỡng được 7 đợt cho người có công thuộc các huyện, thành phố, bình quân mỗi đợt từ 115 - 120 người. Trong thời gian điều dưỡng 1 tuần tại Trung tâm, người có công được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước; được chăm sóc chu đáo, phục hồi sức khỏe, giao lưu văn nghệ... Trung tâm phấn đấu trong năm 2022 sẽ hoàn thành việc điều dưỡng tập trung 3.290 người có công và điều dưỡng tại gia đình cho 14.867 người có công.

THUY DÂN Huy động hơn 6 tỷ đồng xây dựng đền thờ liệt sĩ

Để ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xã Thụy Dân (Thái Thụy) đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa xây dựng các công trình ghi công liệt sĩ. Tháng 9/2021, địa phương đã khởi công xây mới đền thờ liệt sĩ và quy hoạch lại nghĩa trang liệt sĩ xã với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí trung ương, địa phương khoảng 4 tỷ đồng, hơn 6 tỷ đồng huy động từ các doanh nghiệp, con em xa quê và nhân dân địa phương. Đến nay công trình đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành, phấn đấu đến ngày 24/7 sẽ tổ chức khánh thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

NGUYỄN CƯỜNG

Tập huấn Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tập huấn Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong 1 ngày, các học viên đến từ một số sở, ban, ngành có liên quan, lực lượng vũ trang, các huyện và xã ven biển đã được truyền đạt các nội dung chính của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015; quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam; thực trạng và nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình; danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện có biển...

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã có những trao đổi về kinh nghiệm, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

MINH NGUYỆT

TUỔI TRẺ XÃ MINH PHÚ Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Minh Phú (Đông Hưng) đã tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực phát triển kinh tế, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Các tuyến đường thông thoáng, sạch sẽ cùng những tấm pa nô, áp phích được treo thẳng tắp trên các cột điện là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tới xã Minh Phú. Những chiếc lớp xe cũ tưởng chừng bỏ đi nhưng đã được đoàn viên, thanh niên của xã tận dụng, biến thành những tấm pa nô tuyên truyền theo các chủ đề, chủ điểm, các phong trào thi đua... mang lại hiệu quả thiết thực. Đây cũng là cách làm sáng tạo của tuổi trẻ xã Minh Phú hưởng ứng chương trình "Hành trình thủ hai của lớp xe" do các cấp bộ đoàn phát động.

Không chỉ chú trọng tuyên truyền trực quan sinh động, ĐTN xã Minh Phú xây dựng

trang fanpage với nhiều nội dung truyền thông phong phú. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực, gương người tốt việc tốt đồng thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo anh Lê Xuân Hưởng, Bí thư ĐTN xã: Qua trang fanpage, ĐTN xã kết nối với những người con xa quê, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp huy động nguồn lực ủng hộ các phong trào, hoạt động của địa phương.

5 năm qua, 3 phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và 3 chương trình đồng hành với thanh niên:

"Đồng hành với thanh niên trong học tập", "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp", "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần" được ĐTN xã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả. ĐTN xã và các chi đoàn đã kêu gọi ủng hộ, trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên đến gần 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, 600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia về sinh nghĩa trang liệt sĩ; trồng và chăm sóc 55 cây bằng lăng trên tuyến đường thị trấn; thu gom rác thải có hoàn cảnh khó khăn. Để có thêm kinh phí thực hiện các



Tuổi trẻ xã Minh Phú tham gia trồng cây tại tuyến đường thanh niên tự quản.

hoạt động tình nguyện, ĐTN xã đã tổ chức chương trình rửa xe thiện nguyện lấy kinh phí giúp người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tình nguyện tham gia các tổ Covid-19 chống dịch... Cùng với các phong trào, hoạt động tình nguyện, trong chương trình "Đồng hành với thanh niên

khởi nghiệp, lập nghiệp", ĐTN xã Minh Phú phối hợp mở lớp dạy nghề điện dân dụng cho 30 đoàn viên, thanh niên. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế bước đầu cho hiệu quả cao. Điển hình như anh Nguyễn Ngọc Dương, Chi đoàn thôn Thọ Nam đã mạnh dạn vay vốn người thân, ngân hàng để mở cơ sở kinh doanh

hàng để mở cơ sở kinh doanh khởi nghiệp, lập nghiệp", ĐTN xã Minh Phú phối hợp mở lớp dạy nghề điện dân dụng cho 30 đoàn viên, thanh niên. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế bước đầu cho hiệu quả cao. Điển hình như anh Nguyễn Ngọc Dương, Chi đoàn thôn Thọ Nam đã mạnh dạn vay vốn người thân, ngân hàng để mở cơ sở kinh doanh

vật liệu xây dựng, từng bước phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình. Anh Cường chia sẻ: Thời gian đầu công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng được cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi, có tổ chức đoàn đồng hành nên công việc dần ổn định. Đến nay, cơ sở của gia đình tôi cung ứng đầy đủ các loại xi măng, sắt, thép để phục vụ bà con, có thêm nguồn thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dương, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Phú cho biết: Phong trào thanh niên tình nguyện của ĐTN xã ngày càng thu hút được nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia, đó là một tín hiệu đáng mừng; đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn, tạo được niềm tin và uy tín trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để ĐTN xã tiếp tục tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

NGUYỄN TRIỆU